

Số: /ĐB-SVHTT

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## ĐIỂM THÔNG TIN

Trên báo chí, trang tin, mạng xã hội về thành phố Hà Nội  
(từ 26/3/2025 đến 27/3/2025)

### Phần I. Tổng quan thông tin

#### 1. Các bài đăng trên báo chí, trang tin được lan tỏa nhiều nhất:

STT	Nội dung	Nguồn
1	Đầu tư tuyến đường kết nối trung tâm hành chính quận Hoàng Mai với khu đô thị mới Thịnh Liệt	Hà Nội mới
2	Quận Ba Đình ngừng cấp điện, nước 55 hộ dân để giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1	Hà Nội mới

#### 2. Các bài đăng trên các trang/nhóm (Fanpage/Group) được du luận quan tâm nhiều nhất:

STT	Nội dung	Fanpage/ Nhóm
1	“Vượt nắng thắng mưa” trên thao trường Miếu Môn	Hà Nội News
2	Cảnh báo nguy cơ ngộ độc nhiễm khuẩn, thậm chí ung thư nếu thường xuyên ăn “xiên bản”	Theanh28

### Phần II. Nội dung thông tin

#### 1. Thông tin về hoạt động của lãnh đạo Thành phố:

Sáng 27/3/2025, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp công dân theo vụ việc. Vụ việc của công dân Điền Thị Hòa, số nhà 12, tổ 2, phố Văn Hội, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất tại tổ dân phố số 2, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm. Sau khi nghe các đơn vị, sở, ngành báo cáo, làm rõ thêm về hồ sơ vụ việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố yêu cầu các cơ quan chuyên môn của quận Bắc Từ Liêm giải quyết dứt điểm vụ việc này trong

tháng 4/2025; đồng thời đề nghị công dân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để bảo đảm đủ điều kiện thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố hướng dẫn về giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai cho các địa phương, nhằm bảo đảm quyền lợi của công dân. *(Hànội mới)*

## **2. Thông tin tích cực:**

Văn phòng UBND Thành phố vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại hội nghị triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế năm 2025 trên địa bàn thành phố lĩnh vực kinh tế ngành. Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị của Thành phố cần tích cực đẩy mạnh các quan hệ kinh tế quốc tế theo chiều sâu với các đối tác lớn và có tiềm năng, trên cơ sở gắn chặt với lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo đòn bẩy cho phát triển kinh tế, thương mại và phục vụ đắc lực các đột phá chiến lược của thành phố; tăng cường tham gia các liên kết kinh tế, các diễn đàn đa phương quốc tế nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực cho phát triển và nâng cao vị thế của Thủ đô; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. *(Hànội mới)*

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất giao UBND Huyện chủ trì, phối hợp, tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm đưa vào khai thác, sử dụng đối với 4 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn: Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu, Cụm công nghiệp Chàng Sơn - giai đoạn 2, Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng, Cụm công nghiệp Bình Phú I - giai đoạn 2. *(Hànội mới)*

UBND Thành phố đã có Công văn số 1093/UBND-KT về việc sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã quyết định sử dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách cấp xã, không bao gồm tiết kiệm 5% từ nguồn thu phí, thu sự nghiệp được để lại để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 10/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ và nộp về ngân sách cấp huyện. *(Kinh tế & Đô thị)*

UBND Thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến tuyến đường 2,5 thuộc quy hoạch khu đô thị mới Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai). Theo đó, tổng

chiều dài tuyến khoảng 0,955 km, chiều rộng 30m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025, tổng mức đầu tư dự kiến 301 tỷ đồng. Mục tiêu là kết nối giao thông hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo liên kết giữa đường Tân Mai, đường phía Đông khu hành chính quận và đường 2,5; giúp giảm ùn tắc giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường chính như Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 2,5. (*Hà Nội mới, Kinh tế & Đô thị...*)

Quận Hoàn Kiếm đang được chọn làm nơi thí điểm cho sáng kiến xây dựng vùng phát thải thấp (Low-Emission Zone - LEZ) nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây là quận trung tâm sở hữu một số lợi thế nhất định triển khai vùng phát thải thấp như: các khu vực phố đi bộ đã được thiết lập xung quanh Hồ Gươm và khu phố cổ, người dân và du khách quen với việc hạn chế phương tiện cá nhân. Cùng với đó, Thành phố cần đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển và hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, bao gồm cả xe buýt điện và có thể là các tuyến đường sắt đô thị hoặc tàu điện nhẹ kết nối khu vực quận Hoàn Kiếm với các khu vực khác. (*Kinh tế & Đô thị*)

Vi phạm tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến nguy cơ gây ra tai nạn giao thông và nằm trong 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn được quan tâm xử lý từ đầu năm 2025 đến nay. Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ ngày 15/02/2025 đến nay, toàn thành phố xử lý 2.388 trường hợp vi phạm tốc độ. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, kiểm chế tai nạn trên địa bàn. (*Hà Nội mới*)

Nhằm đẩy nhanh dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo UBND các phường: Ngọc Khánh, Thành Công, Giảng Võ phối hợp với chủ đầu tư ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng nhưng chưa bàn giao theo quy định. Việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước sẽ được thực hiện tại các khu vực có đủ điều kiện. Hiện tại, một số hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sau khi Tổ công tác trực tiếp vận động, tuyên truyền, thuyết phục. Sau khi ngừng cung cấp dịch vụ điện nước, nếu phát hiện việc sử dụng nhờ điện, nước từ nhà dân và các công trình khác thì người sử dụng và người cho sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. (*Hà Nội mới, Dân trí...*)

Để nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia giao thông về hạ tầng giao thông đường bộ, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) vừa công bố số điện thoại đường dây nóng và trang Zalo OA để tiếp nhận thông tin của người dân liên quan đến hạ tầng giao thông, đèn tín hiệu giao thông

trên địa bàn Thành phố. Cụ thể, số điện thoại tổng đài đường dây nóng của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông là 1900969672 (phí dịch vụ 1.000 đồng/phút); trang Zalo OA là Ban Duy tu hạ tầng giao thông. Thời gian bắt đầu hoạt động của tổng đài và trang Zalo từ 6h ngày 17/3/2025, thời gian hoạt động 24/7. *(Kinh tế & Đô thị)*

### **3. Thông tin đáng chú ý:**

#### **3.1. Trên Báo chí**

#### **Giá nhà, đất tăng chóng mặt: Nở rộ trào lưu thuê nhà suốt đời (Hà Nội mới)**

Trong những ngày qua, giá bất động sản không ngừng leo thang khiến giấc mơ sở hữu nhà đang dần trở thành ảo tưởng xa vời đối với nhiều người trẻ tại Hà Nội. Với mức lương trung bình của người lao động trẻ dao động từ 10-15 triệu đồng/tháng tại Hà Nội hiện nay, việc sở hữu một căn hộ có giá từ 2-3 tỷ đồng là quá xa xỉ. Tính toán đơn giản cho thấy, nếu tiết kiệm 30% thu nhập hằng tháng, một người trẻ phải mất khoảng 40-50 năm để có thể mua được căn hộ. Trong khi chờ đợi những chính sách thiết thực hơn, giá bất động sản bình ổn hơn, nhiều người trẻ Hà Nội đang phải tạm gác lại giấc mơ về một mái ấm riêng. Giải pháp trước mắt là thuê nhà sẽ trở thành giải pháp cố định, lâu dài - thuê nhà trọn đời.

#### **Huyện Thanh Trì: Vĩa hè đường Kim Giang bị chiếm dụng (Hà Nội mới)**

Nhiều năm trước, vĩa hè trên tuyến đường Kim Giang đã được cải tạo nhằm tạo không gian xanh, sạch, đẹp. Tuy nhiên, hiện nay vĩa hè đường Kim Giang đã trở thành nơi đỗ xe trái phép, buôn bán hàng rong và vứt rác bừa bãi. Mặc dù có biển cấm đỗ xe, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra công khai mà không có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Để giải quyết vấn đề này, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

#### **Hà Nội: Tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm trên 4,3 ha đất nông nghiệp ở Mỹ Trì (Tiền phong)**

Ngày 25/3/2025, UBND quận Nam Từ Liêm đã thông tin về tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm trên 4,3ha đất nông nghiệp tại khu Độc Khoai, Đặng Xung (phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm). Do nhu cầu của người dân có đất nông nghiệp cần lới đi vào các thửa đất để canh tác dẫn đến tình trạng tự ý phá dỡ rào tôn. Lực lượng chức năng địa phương đã thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định; đồng thời, yêu cầu các đối tượng vi phạm chấm dứt các hành vi vi phạm. Đến nay cơ bản toàn bộ các đối tượng đều nghiêm túc chấp hành việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm và di dời tài sản ra khỏi khu đất. Trong đó, các công trình là lều lán, nhà tạm đã được tháo dỡ khoảng 90%, container được di dời. Đối với các bãi tập

kết sắt vụn, tập kết vật liệu xây dựng do khối lượng lớn đã được các chủ cơ sở ký cam kết di dời toàn bộ khỏi khu đất trước ngày 10/4/2025.

### **Phố cà phê đường tàu Hà Nội ngày vắng, tối đông như chưa hề có lệnh cấm (Vietnamnet)**

Sau đợt kiểm tra và xử phạt vào ngày 24/3/2025, phố cà phê đường tàu Hà Nội vắng lặng trong giờ hành chính nhưng đến tối muộn, cảnh đông đúc lại tái diễn. Đa phần khách mong muốn được vào trải nghiệm phố cà phê đường tàu là người nước ngoài đi du lịch tự do. Họ biết đến phố cà phê đường tàu thông qua các bài viết trên mạng giới thiệu các điểm du lịch tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến tối 26/3/2025, rào chắn tại các lối vào bất ngờ được mở. Phố cà phê đường tàu (từ Điện Biên Phủ tới Phùng Hưng) lại đông như chưa hề có lệnh cấm. Ngay từ 19h15, nơi đây chật kín người nước ngoài. Họ ùn ùn tiến vào trong, trong khi chỉ còn 15 phút nữa tàu đi qua. Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được ghi hình khoảnh khắc tàu chạy qua.

### **3.2. Trên các trang/nhóm (Fanpage/Group)**

#### **a. Thông tin về đời sống văn hóa xã hội**

**“Vượt nắng thắng mưa” trên thao trường Miếu Môn<sup>1</sup>:** Clip các chiến sĩ, cán bộ đang miệt mài tập luyện trên thao trường Miếu Môn để chuẩn bị hợp luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút nhiều tương tác, bình luận bày tỏ sự tự hào của người trẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

#### **b. Thông tin khác**

**Cảnh báo nguy cơ ngộ độc nhiễm khuẩn, thậm chí ung thư nếu thường xuyên ăn “xiên bản”<sup>2</sup>:** Từ thông tin khuyến cáo của Cục An toàn thực phẩm về chất lượng sản phẩm "xiên bản", cộng đồng mạng đã tranh luận sôi nổi về phương thức mà các quán cóc, người bán hàng thường sử dụng để che mùi ôi thiu của các nguyên liệu làm món “xiên bản”, như: tẩm ướp phụ gia, phẩm màu, gia vị rẻ tiền không rõ nguồn gốc và dùng dầu chiên đi chiên lại nhiều lần, vì thế, món ăn này có nguy cơ chứa nhiều chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Trên đây là Báo cáo tình hình thông tin trên báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội từ ngày 26/3/2025 đến 17h ngày 27/3/2025.

Căn cứ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND, ngày 05/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ nội dung báo chí phản ánh,

<sup>1</sup> <https://www.facebook.com/share/v/16NgZmvsjM/>

<sup>2</sup> <https://www.facebook.com/share/p/15GuQAnkGQ/>

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trân trọng đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, trả lời báo chí theo quy định; trường hợp cần thiết trao đổi Sở Văn hóa và Thể thao để phối hợp xử lý kịp thời thông tin báo chí phản ánh. Kết quả đề nghị gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố.

Sở Văn hóa và Thể thao kính báo cáo./.

***Nơi nhận:***

- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các đ/c trong Thường vụ Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Người phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở VH&TT;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB<sub>(Lan Phương)</sub>.

(để b/c)

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Mai Hương**